



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ โทร. 2491, 2493

ที่ ศธ 0530.9/461

วันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินห้องสมุดสีเขียว

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0530.9/1621 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของท่านเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของโครงสร้างอาคารและวัสดุครุภัณฑ์เพื่อมาให้คำแนะนำและประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสำนักวิทยบริการในการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินห้องสมุดสีเขียว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อดำเนินการดังกล่าว นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายห้องสมุดสีเขียวและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดสีเขียว และใคร่ขอนำส่งคำสั่งฯ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรพิมล มโนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ



คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ 11 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดสีเขียว ดังนี้

คณะกรรมการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

อาจารย์ศตวรรษ ทวงชน	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์กรณัติ	รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตา ชัยมูล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรกิจกร กาญจนะ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร เฟ็งชัย	กรรมการและเลขานุการ
นางจිරกาญจน์ เต็มพรสิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่
1. ประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและวัสดุประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 2. ประเมินการจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 3. ประเมินการจัดการของเสียและมลพิษ
 4. ประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมิน

สั่ง .ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นางพรพิมล มโนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม